

ECFมั่นใจปีนี้โตต่อเนื่อง บึครายได้โรงไฟฟ้ามินนุ งบปี60กำไรสาย73ล้าน

ECF ปี 2561 เติบโตไม่หยุด ล้นมูลค่าผล
ตอบแทน "โรงไฟฟ้ามินนุ-โรงไฟฟ้าชีวมวล"
ช่วยหนุน ประกาศงบปี 2560 กำไรโต 73
ล้านบาท ปรับเพิ่มขึ้น 17%

นายอาร์ักษ์ สุขสวัสดิ์ กรรมการ
ผู้จัดการ บริษัท อีสต์โคสต์เพอร์นิแทค จำกัด
(มหาชน) หรือ ECF เปิดเผยว่า ในงวด
ปี 2561 ผลการดำเนินงานจะเติบโตได้ดี
อย่างต่อเนื่อง จากธุรกิจผลิตและจำหน่าย
เพอร์นิเจอร์ และการรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก
ธุรกิจพลังงานทดแทน ดังนั้นจึงถือเป็นช่วง
ปีที่บริษัทจะสามารถรับรู้ส่วนแบ่งกำไรได้
ชัดเจนหากทุกอย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้

โดยธุรกิจเพอร์นิเจอร์จะมุ่งเน้นการ
ปรับกลยุทธ์และพัฒนาช่องทางการขายให้มี
ประสิทธิภาพมากขึ้น รวมถึงการหาแนวทาง
สร้างกำไร ลดต้นทุนด้านการบริหารจัดการ
ให้ลดลง ขณะที่ธุรกิจพลังงานทดแทนโรง
ไฟฟ้าพลังงานชีวมวลขนาด 7.5 เมกะวัตต์
(MW) จ.นครราชสีมา ได้เริ่มจำหน่ายไฟฟ้าใน
รูปแบบเชิงพาณิชย์แล้ว และโรงไฟฟ้าชีวมวล
2 แห่ง ซึ่งมีขนาดกำลังการผลิตแต่ละ 1
MW ที่ จ.แพร่ จะจ่ายไฟฟ้าเข้าสู่ระบบใน
เดือน เม.ย. 2561 และ ธ.ค. 2561

นอกจากนี้ โครงการโรงไฟฟ้ามินนุ
ขนาด 220 MW ประเทศเมียนมา ที่จะ
เริ่มรับรู้รายได้ภายในปี 2561 โดยล่าสุด
ได้นำเข้าแผงโซลาร์สำหรับ 50 MW แรก
ครบแล้ว และอยู่ระหว่างรอการติดตั้ง ทั้งนี้
เมื่อก่อสร้างเฟส 1 แล้วเสร็จ จะดำเนินการ
ก่อสร้างเฟส 2 ต่อทันที รวมถึงทางบริษัทอยู่
ระหว่างการศึกษาความเป็นไปได้ในโครงการ
พลังงานทดแทนอีกจำนวนหลายโครงการ

ส่วนผลการดำเนินงานปี 2560 บริษัท
มีกำไรสุทธิจำนวน 73 ล้านบาท เพิ่มขึ้น
17% จากงวดปี 2559 ที่มีกำไรสุทธิ 62
ล้านบาท ซึ่งเป็นผลจากธุรกิจเพอร์นิเจอร์
ที่เติบโต จากยอดขายที่เพิ่มขึ้น และรับรู้
ส่วนแบ่งกำไรจากการเข้าลงทุนในโรงไฟฟ้า
พลังงานชีวมวลที่ลงทุนผ่าน บริษัท เซฟ
เอนเนอร์จี โฮลดิ้งส์ จำกัด

โดยในปี 2560 บริษัทมีรายได้รวม
จำนวน 1,478 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 6% จากงวด
ปี 2559 ที่มีรายได้จำนวน 1,392 ล้านบาท
เนื่องจากรายได้ของกลุ่มธุรกิจเพอร์นิเจอร์
ที่เติบโตกว่าปีก่อน ซึ่งเป็นผลจากการที่บริษัท
มียอดขายที่เพิ่มขึ้น ด้วยการจำหน่ายสินค้า
ภายในประเทศที่เติบโต 16% โดยยอดขายใน
ประเทศคิดเป็นสัดส่วนประมาณ 48% ของ
ยอดขายรวม นอกจากนี้บริษัทยังมีรายได้
จากการขายเศษวัสดุ วัตถุดิบ และดอกเบีย
รับจากเงินลงทุนระยะสั้นเพิ่มขึ้น

ขณะเดียวกันในปี 2560 บริษัทมีอัตรา
กำไรขั้นต้นอยู่ที่ 30% เพิ่มขึ้นจากปีก่อน
ที่อยู่ในระดับ 28% ซึ่งเป็นผลจากการที่
บริษัทสามารถบริหารจัดการต้นทุนขายที่ลด
ลง อีกทั้งราคาวัตถุดิบที่ลดลง รวมถึงมีการ
บริหารจัดการระบบการผลิตภายในโรงงาน
ให้มีต้นทุนค่าใช้จ่ายในการผลิตลดลง ■